
��

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เสด็จฯไปในการปิดการประชุม

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ณค่ายพระรามหกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่๒๙พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๓๐



การที่ผู้รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ ของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้มาประชุมและรับการอบรมในลักษณะนี้ นับว่าเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง เพราะผู้บริหารในระดับโรงเรียน คือท่านที่เป็นครูใหญ่ต่างๆ ก็จะได้รับความรู้จาก

วิทยากรที่มาแสดงให้ฟัง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น  

ยังจะได้เสนอให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน

ได้อย่างถี่ถ้วน เพราะการดำเนินโครงการนี้เราจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่า สถานที่แต่ละแห่ง  

คือโรงเรียนแต่ละโรงที่ร่วมในโครงการนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน ล้วนแต่  

มีลักษณะเฉพาะตัว ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการอบรมบางอย่างก็อาจจะนำไปปฏิบัติไม่ได้

โดยตรง เพราะไม่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ แต่เมื่อได้รับความรู ้ไปก็ย่อมได้ประโยชน ์

อาจสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงให้เหมาะสมเข้ากับพื้นที่ได้ หรือแม้แต่พื้นที่บางแห่งที่ไม ่

เอื้ออำนวย เช่น ไม่อำนวยต่อการทำการเกษตร ก็อาจจะนำความรู้ไปปรับปรุงใช้ในการสอน 

ให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบเอาไว้และได้ปฏิบัติเมื่อมีโอกาส ดังนั้น  

จะเห็นว่าเราได้บริหารงาน และมุ่งมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือ ต้องการจะให้เยาวชนในพื้นที่

ความรับผิดชอบของตำรวจตระเวนชายแดน มีโอกาสในการได้รับการดูแลและการช่วยเหลือ 

เพื่อให้สามารถพัฒนาขึ้นเป็นกำลังของประเทศได้ โดยที่ว่าแต่ละคนทำอย่างดีที่สุดไป ส่วน 

ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่จะทำได้ภายในเวลาอันสั้น และเราก็ได้ทำ

ด้วยความระมัดระวังกันมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ที่เริ่มต้นโครงการ และได้กระทำการ

ทดลองในสถานที่บางแหง่เป็นเฉพาะตั้งแตก่อ่น พ.ศ. ๒๕๒๓ แล้ว สว่นที่เกิดขึ้นเป็นผลดีนั้นก็

เนื่องมาจากการที่ทุกๆ ท่านได้ร่วมมือกัน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นแนวทางที่จะ

ปฏิบัติงานกันตอ่ไป ซึ่งก็แนน่อนวา่ยังมีปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ อีกมาก 

ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้า

สืบไป 

 




